

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

Nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có nhiều tấm gương phụ nữ nông thôn với tinh thần cần cù, chịu khó đã vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành những tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế. Trong đó, chị Dương Thị Ginj, hội viên chi hội phụ nữ thôn Hồng Giang, xã Trường Thủy là một điển hình như vậy.

Chị Dương Thị Ginj quê ở Tân Thủy, năm 1996 chị xây dựng gia đình với anh Lê Xuân Phúc ở thôn Hồng Giang, xã Trường

kiện cho gia đình chị vay thêm vốn, phát triển sản xuất. Chị mạnh dạn mở thêm mô hình trang trại chăn nuôi gà, lợn thịt, lợn nái... Vợ chồng chị cố gắng tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi lợn, gà, nhất là tham gia lớp chăn nuôi thú y tại xã và tham khảo các tài liệu về chăn nuôi để áp dụng vào mô hình trang trại của mình. Dần dần trang trại của gia đình chị được hình thành, cho thu nhập ổn định. Từ các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, tổng thu nhập mỗi năm của gia đình chị lên

Người phụ nữ vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi

HỒNG MẾN

Thủy. Hơn 20 năm qua, chị là người phụ nữ đảm đang, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong ngôi nhà cấp 4 khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, gặp chúng tôi, chị tâm sự: Hai vợ chồng chị khởi nghiệp với 2 bàn tay trắng, đứa con đầu lòng sinh ra không may bị bệnh bại liệt, chồng sức khỏe yếu, lại không có vốn, không có kiến thức, cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn. Ngày ấy, gia đình chị là một trong hơn chục hộ nghèo của thôn Hồng Giang.

Vốn là người năng động, chị đã trăn trở rất nhiều để làm sao vượt qua khó khăn vươn lên. Năm 2001, chị bàn với chồng vay vốn từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lệ Thủy làm mô hình thu mua xay xát chế biến lúa gạo. Được chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ xã động viên, khuyến khích tạo điều kiện, cùng với số vốn có được, chị chủ động thu mua và tiêu thụ gạo, cung cấp gạo cho bà con trong vùng. Dần dần tích góp được, chị mạnh dạn mua thêm máy nghiền, máy sàng gạo các loại. Ngoài ra, chị còn đầu tư thu mua dự trữ lúa cho bà con quanh vùng, mỗi năm gia đình chị mua dự trữ khoảng 150 - 170 tấn lúa. Cứ 01 tấn trừ chi phí chị có lãi từ 2 đến 2,5 triệu đồng. Mỗi năm lãi từ lúa gạo khoảng 300 triệu đồng. Với sự quan tâm giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể trong xã, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tạo điều

đến trên 500 triệu đồng. Từ đây, gia đình chị đã có của ăn của để, mua sắm được nhiều vật dụng và tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cũng như nuôi dạy con cái. Gia đình chị cũng đã tạo công ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 3 chị em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/người/tháng. Đồng thời, chị luôn là hậu phương vững chắc động viên, tạo điều kiện cho chồng là cán bộ Hội Nông dân xã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Chi hội Nông dân thôn Hồng Giang phát triển mạnh.

Với những thành tích đạt được, chị Ginj luôn được các cấp hội phụ nữ đánh giá cao về mọi mặt nhất là trong các phong trào thi đua, xây dựng và phát triển hội. Bản thân và gia đình chị luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương. Nhiều năm liền gia đình chị đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Bản thân chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp biểu dương là nhân tố điển hình về phát triển kinh tế và được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng. Có thể nói, chị Dương Thị Ginj là một điển hình về tinh thần cần cù, vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất, xứng đáng là tấm gương sáng để chị em phụ nữ học tập và làm theo ■